



ประกาศจังหวัดพิษณุโลก  
เรื่อง การตั้งด่านตรวจหมู่บ้านเพื่อเฝ้าระวังป้องกัน  
และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่พบจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยขณะนี้จังหวัดพิษณุโลกตรวจพบผู้ป่วยโรคโควิด 19 ยืนยันจำนวน ๓ ราย และพบว่ามียุทธศาสตร์ผู้สัมผัสกับผู้ได้รับเชื้อที่ต้องเฝ้าระวังโรคมีจำนวนมากกว่า ๑,๖๕๑ ราย ซึ่งหากสถานการณ์ยังคงดำเนินเช่นนี้ต่อไป อาจมีจำนวนผู้ป่วยมากจนเกินขีดความสามารถในการรองรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั้งจำนวนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขก็อาจไม่เพียงพอต่อการให้บริการ จึงจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ฉะนั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้เข้มข้นขึ้นอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๒๒ (๗) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลกในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ จึงมีประกาศดังนี้

๑. กำหนดให้ทุกอำเภอดำเนินการตั้งด่านหมู่บ้านเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓

๒. การจัดตั้งด่านตรวจหมู่บ้าน มอบหมายให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน อสม. อปพร. ประชาชนจิตอาสา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันปฏิบัติงานประจำด่านตรวจเพื่อตรวจคัดกรองประชาชนที่เดินทางเข้า-ออก หมู่บ้าน ผลัดละ ๕ คน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ให้มีการลงทะเบียนข้อมูลบุคคล/มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย กรณีเป็นบุคคลนอกพื้นที่หมู่บ้านเข้าไปในหมู่บ้านให้เจ้าพนักงานควบคุมโรค (สาธารณสุขอำเภอ/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ฯลฯ) ออกคำสั่งกักกันให้อยู่ในที่พักเป็นเวลา ๑๔ วัน ตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด สำหรับแบบการลงทะเบียนให้ใช้แบบบันทึกข้อมูลตามหนังสือจังหวัดพิษณุโลกด่วนที่สุด ที่ พล ๐๐๑๘.๑/ว ๒๑๙๓ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ (Thai QM)

๓. มอบหมายหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบประจำตำบล หรือ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเป็นผู้ช่วยเหลือให้คำแนะนำ และกำกับ ดูแล ติดตามผลการปฏิบัติงานแก่ผู้ที่ปฏิบัติงานประจำด่านตรวจหมู่บ้าน

/๔. องค์การบริหารส่วนจังหวัด...

๔. องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ให้จัดหาสนับสนุนเครื่องวัดอุณหภูมิสำหรับใช้คัดกรองประชาชนที่เดินทางเข้า-ออกหมู่บ้าน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบสนับสนุนอุปกรณ์ เช่น สเปรย์แอลกอฮอล์ หรือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ กรวยยาง กระจบองไฟ หรือหน้ากากป้องกันเชื้อ สำหรับผู้ปฏิบัติงานประจำด่านตรวจหมู่บ้าน และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน หากเห็นว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกจะสนับสนุนไม่ทันการณ์ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สามารถจัดซื้อ จัดหาอุปกรณ์ ดังกล่าวได้

๕. ให้อำเภอสรุปผลการปฏิบัติงานของด่านตรวจในหมู่บ้าน ให้ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลกทราบ ตามแบบที่กำหนด ก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น. ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ PLK-65000@hotmail.com

ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



( นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ )

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก

ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดพิษณุโลก

มาตรการท้ายประกาศจังหวัดพิษณุโลกเรื่อง การตั้งด่านตรวจหมู่บ้านเพื่อเฝ้าระวังป้องกัน  
และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและยับยั้งไวรัสโควิด 19 จังหวัดพิษณุโลก เป็นไปด้วยความ  
มีประสิทธิภาพ ให้ทุกอำเภอดำเนินการจัดตั้งด่านป้องกันโควิด 19 ทุกหมู่บ้านผลัดละ ๕ คน ยกเว้นในเขต  
เทศบาลนครพิษณุโลกและเทศบาลเมืองอรัญญิก โดยกำหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สั่งใช้  
อปพร. อสม. ฯลฯ ให้มีหน้าที่ ดังนี้

๑. ให้ลงทะเบียนเข้า-ออก บุคคล ผู้ที่ไปประกอบอาชีพ และยานพาหนะที่เข้า-ออก หมู่บ้าน  
ทุกวัน โดยขอความร่วมมือราษฎรในหมู่บ้านให้ข้อมูลที่เป็นความจริงกับเจ้าหน้าที่ กรณีแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ  
จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

๒. กรณีมีผู้เดินทางมาจากต่างจังหวัด ให้ดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ หากมีบุคคลมาจากจังหวัดอื่นจะเข้ามาอาศัยในหมู่บ้าน ให้ผู้นั้นตัดสินใจว่า  
จะเข้าพักอาศัยในหมู่บ้านหรือไม่ และหากผู้ใดตัดสินใจเข้าพักอาศัยในหมู่บ้าน ให้ดำเนินการกักตัวทั้งผู้อาศัย  
และผู้ให้ที่พักอาศัยเป็นเวลา ๑๔ วัน

๒.๓ ในกรณี หากมีฐานะจำเป็นต้องพบปะราษฎรในหมู่บ้านเพื่อทำธุระ ให้เจ้าหน้าที่  
จัดให้พบปะที่บริเวณด่านตรวจหมู่บ้านฯ (จุดคัดกรอง) ทั้งนี้ หากประสงค์เข้าพักในหมู่บ้านให้ทำการกักตัว  
ทั้งสองฝ่ายเป็นเวลา ๑๔ วัน

๒.๒ หากมีบุคคลในหมู่บ้านที่กักตัวยังไม่ครบกำหนดถูกกักตัว ๑๔ วัน จะออกจาก  
หมู่บ้าน ไม่อนุญาตให้ออกจากหมู่บ้านและให้กลับไปกักตัวในระยะเวลาที่เหลือและออกคำสั่งเตือนห้าม  
ออกไปไหนจนกว่าจะครบ ๑๔ วัน

๓. รถที่อนุญาตให้เข้าหมู่บ้านโดยไม่ต้องลงทะเบียน ได้แก่ ยานพาหนะสำหรับการขนส่ง  
สินค้า เครื่องอุปโภคบริโภค แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง วัสดุก่อสร้าง เครื่องมือแพทย์ ยานพาหนะกู้ชีพกู้ภัย  
รถพยาบาลรถฉุกเฉินทางการแพทย์ รถที่ใช้สำหรับภารกิจของทางราชการ รถขนส่งพัสดุและสิ่งพิมพ์ รถขนส่ง  
เงินในกิจการของธนาคาร รถที่ใช้ในงานสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและการโทรคมนาคม ทั้งนี้ผู้ได้รับอนุญาต  
ยกเว้นหรือผ่อนผันต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อโดยเคร่งครัด

๔. อนุญาตให้ผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการขนส่ง ดังต่อไปนี้ กิจการขนส่งเงินในกิจการของ  
ธนาคาร กิจการในงานสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและการโทรคมนาคม งานเครื่องมือแพทย์ กิจการแก๊สหุงต้ม  
กิจการน้ำมันเชื้อเพลิง กิจการขนส่งพัสดุไปรษณีย์และสิ่งพิมพ์ รถพยาบาล รถฉุกเฉินทางการแพทย์ สามารถ  
เดินทางเพื่อปฏิบัติงานนอกเขตจังหวัดได้ โดยไม่ต้องกักตัว ทั้งนี้ ให้ลงทะเบียน เข้า-ออก ที่ด่านตรวจหมู่บ้านฯ  
(จุดคัดกรอง) ทุกครั้ง พร้อมทั้งปฏิบัติตามมาตรการที่จังหวัดกำหนด

๕. ระยะเวลาการดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓

*Am. Lam*